

Số: 13 /KH-THTM

Tiên Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Thực hiện Công văn số 480/SGDDĐT-GDTH ngày 20/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) năm học 2024-2025, Công văn số 107/GDDĐT ngày 26/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các trường tiểu học từ năm học 2024-2025,

Trường Tiểu học Tiên Minh xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Chọn ra 01 (một) sách giáo khoa lớp 5 cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học của nhà trường;

- Đối với sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, căn cứ kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã lựa chọn, sử dụng trong những năm học vừa qua (nếu có), thì nhà trường lập văn bản báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT. Tổ chuyên môn và Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà trường tổ chức lựa chọn lại như quy trình đối với lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 để sử dụng từ năm học 2024-2025.

- Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo các yêu cầu:

Đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng tiếp cận và phát triển năng lực người học, đáp ứng mục tiêu dạy học chú trọng hình thành phẩm chất và năng lực thông qua việc hình thành kiến thức và kỹ năng.

Đảm bảo đề xuất lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng lớp.

Đảm bảo các quy định của Bộ GD&ĐT về quy trình nghiên cứu, đề xuất lựa chọn và báo cáo Phòng Giáo dục danh mục sách được nhà trường lựa chọn.

Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng đối với tất cả các bản sách trong danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng lớp.

II. Kế hoạch cụ thể.

Công tác tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường được thực hiện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 16/03/2024.

Thời gian	Chi tiết các việc	Hồ sơ lưu trữ
21/02/2024	Gửi đường link sách giáo khoa để giáo viên nghiên cứu các bản sách giáo khoa.	
26/02/2024	Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng	Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK
26/02/2024	Xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK	Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK
26/02/2024	Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ Tổ chuyên môn nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa.	Quyết định phân công nhiệm vụ Tổ chuyên môn nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa.
26/02/2024	Triển khai kế hoạch, công bố Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK; Quyết định thành lập các tổ chuyên môn và phân công tổ chuyên môn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025.	Biên bản họp Hội đồng sư phạm nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK;
26/02/2024	Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn	Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn
27/02/2024	Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn; tổ trưởng tổ chuyên môn hướng dẫn, tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn SGK	Biên bản họp tổ chuyên môn triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK của tổ
27;28/02/2024	Tham gia nghe giới thiệu SGK	
27/02/2024 đến 16/03/2024 (Thứ Bảy)	Tổ chuyên môn tổ chức cho GV nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các bản sách giáo khoa (sử dụng sách điện tử trên các đường link do các nhà xuất bản công bố) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.	Phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

<p>16/03/2024 (Thứ Bảy)</p>	<p>Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho môn học đó. Trường hợp môn học chỉ có 01 sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa trong quyết định, không cần bỏ phiếu.</p>	<p>Biên bản họp Tổ chuyên môn (Có đủ chữ ký thành viên)</p> <p>Biên bản kiểm phiếu</p> <p>Phiếu bầu (Có đủ các bản sách đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, có đóng dấu treo và dấu giáp lai)</p> <p>Tổ trưởng tổ chuyên môn tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập danh mục sách giáo khoa.</p>
<p>16/03/2024 (Thứ Bảy)</p>	<p>Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên theo quy định; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành biên bản (gồm các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của các tổ chuyên môn), biên bản có chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng.</p>	<p>Biên bản họp hội đồng lựa chọn SGK</p>
<p>16/03/2024</p>	<p>Hội đồng đề xuất với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa đã được các tổ chuyên môn lựa chọn đúng theo quy định tại Thông tư này.</p>	<p>Tờ trình, Danh mục</p>
<p>16/03/2024</p>	<p>Lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định thành lập Hội đồng 2. Biên bản họp Hội đồng 3. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn
<p>Trước 30/4/2024</p>	<p>Thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong nhà trường 2. Biên bản niêm yết công khai 3. Biên bản kết thúc công khai.

III. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng lựa chọn SGK:

Chỉ đạo chung công tác tổ chức thực hiện.

- Phó hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng

+ Triển khai, hướng dẫn các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025.

- Gửi đường link SGK lớp 5 để giáo viên nghiên cứu các bản sách mềm trước khi tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 5 (ngày 27,28/02/2024);

+ Tham mưu hiệu trưởng các mẫu biên bản phục vụ lựa chọn SGK và thống nhất triển khai mẫu biên bản, phiếu đề xuất để các tổ thực hiện.

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện của các tổ, chủ trì công tác thảo luận đề xuất các bản sách của các bộ sách, kể cả sách tiếng Anh.

+ Hướng dẫn, điều hành các thành viên trong Hội đồng lựa chọn SGK họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên theo quy định tại khoản 2 Điều này; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành biên bản (gồm các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của các tổ chuyên môn), biên bản có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

+ Lập tờ trình, danh mục SGK sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025

+ Cập nhật danh mục SGK sử dụng trong nhà trường theo yêu cầu của PGD.

+ Tập hợp, hoàn thiện, lưu trữ và nộp hồ sơ theo kế hoạch.

- Tổ trưởng chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn

+ Triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn; tổ trưởng tổ chuyên môn hướng dẫn, tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn SGK

+ Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các bản sách giáo khoa (sử dụng sách điện tử trên các đường link do các nhà xuất bản công bố) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

+ Tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho môn học đó. Trường hợp môn học chỉ có 01 sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa trong quyết định, không cần bỏ phiếu.

- Các thành viên trong Hội đồng lựa chọn SGK, trong các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch chung của nhà trường, của tổ chuyên môn, theo sự phân công, điều hành của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Tổ trưởng chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025, đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- HĐ lựa chọn SGK;
- Các tổ chuyên môn lựa chọn SGK;
- CB,GV,NV;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Văn Bấy

PHỤ LỤC

Các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và đánh giá các bản sách lớp 1, lớp 2, lớp 3 đã sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023, (Căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt: Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông); Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 về việc Phê duyệt sách giáo khoa môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng trung lớp 3,4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 về việc Phê duyệt sách giáo khoa môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;